



จดหมายข่าวโพธิ์ทอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555

โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้และเกษตรอำเภอแม่สาย

ในการฝึกอบรมเทคนิคการทำแคบหมูเพื่อจำหน่ายส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตอบต.ห้วยไคร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555



เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ได้ดำเนินการโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไคร้และเกษตรอำเภอแม่สายในการฝึกอบรมเทคนิคการทำแคบหมูเพื่อจำหน่ายส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มพัฒนาสตรีในเขต อบต.ห้วยไคร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มพัฒนาสตรีที่ยังไม่มีอาชีพที่แน่นอน ให้สามารถนำความรู้ด้านการทำแคบหมูไปเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถดำรงชีพในสภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างไม่เดือดร้อน



โครงการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า



เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ได้ดำเนินการจัดโครงการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยการจัดครั้งนี้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ จำนวน 3,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งการดำเนินงานนั้น จะเป็นการทำงานร่วมกับวัดในพื้นที่ส่วนราชการ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชน



โครงการความร่วมมือระหว่างวัดสันหยาว และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน



เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ได้ดำเนินการโครงการความร่วมมือระหว่างวัดสันหยาว และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน ซึ่งการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชนนั้นเป็นหน้าที่ของทุกองค์กร ที่จะต้องเล็งเห็นและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของชาวพุทธ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้



โครงการประกวดวาดภาพระบายสี สำหรับเด็ก เยาวชน ประจำปี 2555



เมื่อวันที่ 18 - 29 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ได้ดำเนินการโครงการประกวดวาดภาพระบายสี สำหรับเด็ก เยาวชน ประจำปี 2555 โดยได้กำหนดหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การลดภาวะโลกร้อน การต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี

ระดับชั้น ป.1 - ป.2 หัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายสุทิน วงศ์เอี่ยม นักเรียนโรงเรียนบ้านฮ่องแอ

ระดับชั้น ป.3 - ป.4 หัวข้อเรื่อง ลดภาวะโลกร้อน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพุด นามแสง นักเรียนโรงเรียนบ้านฮ่องแอ

ระดับชั้น ป.5 - ป.6 หัวข้อเรื่อง เยาวชนร่วมต้านสิ่งเสพติด

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายวโรดม หันเทพพงษ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านสันหยาว-สันลิดไม้



อบต.ห้วยไคร้ ผากข่าว :

ด้วย ในขณะนี้ได้ลงเลยกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ซึ่งต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ให้เสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าของที่ดินจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสิบห้าต่อปี ของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่เศษของหนึ่งเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

ดังนั้น จึงขอให้ท่านไปติดต่อขอชำระภาษีบำรุงท้องที่และเงินเพิ่มกรณีชำระเลยกำหนดเวลา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ในวันและเวลาราชการ